

สง ๑.๓๐/๒๐ เม. ๖๓



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว

๘๖๐๑

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๐

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วน ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๙๗๘ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒. ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการ ฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. ผลการขับเคลื่อน ฯ “โครงการชุดคลองประชารัฐ” (สแกน QR Code) จำนวน ๑ ชุด
๔. ผลการขับเคลื่อน ฯ “หมู่บ้านต้นแบบบ้านนาเจริญโมเดล” (สแกน QR Code) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ “โครงการชุดคลองประชารัฐ” แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ “หมู่บ้านต้นแบบบ้านนาเจริญโมเดล” ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางศาสตร์ - พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งปี ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ที่ส่งมาพร้อมนี้

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงาน “โครงการชุดคลองประชารัฐ” และ “หมู่บ้านต้นแบบบ้านนาเจริญโมเดล” โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) : การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอ ศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

บดีจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐๔๒ - ๗๑๑๕๖๑

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

จ. ๗๗๗๗

ด่วน

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๙๗๘



กรมการปกครอง
ถนนอภัยวงศ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ด้วยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ “โครงการชุดคลองประชารัฐ” แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ “หมู่บ้านต้นแบบบ้านนาเจริญโมเดล” ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งปี

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินงาน “โครงการชุดคลองประชารัฐ” และ “หมู่บ้านต้นแบบบ้านนาเจริญโมเดล” โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) : การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งอำเภอ ศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาคม อึ้งจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย



ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
โทร ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ ต่อ ๔๖๑

ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ	ประเด็น	รายละเอียด
๑. โครงการชุดคลอง ประชารัฐ	พื้นที่ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> บ้านโนนสะอาด ม.๑๕ ต.เขื่อน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (พื้นที่ต้นแบบ) และพื้นที่บ้านกุดเม็ก ม.๖ และบ้านหนองหัวคู ม.๑๑ ต.หนองหัวคู
	สภาพปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายขาดแคลนน้ำ มีน้ำไม่พอใช้ในการทำเกษตรกรรม
	การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> สร้างองค์ความรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา การพัฒนากิจกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (ราษฎรผ่านการอบรม ๒๗ คน) คณะวิทยากร นำโดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประชา เตรีตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำแนวทางศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” มาดำเนินการในพื้นที่ระยะเวลา ๑ ปี
	หลักการบริหารจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> “โคก หนอง นา โมเดล” บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร แบ่งสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ดังนี้ ๓๐% สำหรับแหล่งน้ำ ขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่ ๓๐% ปลูกข้าว ๓๐% ทำโคกหรือป่า และ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ดังนี้ ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้เชิงเศรษฐกิจ มะค่า พะยูง ชิงชัน ยางนา ปลูกไม้ใช้สอย เช่น ไม้ และปลูกไม้ผลที่กินได้ มะพร้าว กล้วย แคนบ้าน และประโยชน์ที่ได้รับอนุรักษ์ดินและน้ำ
	ผลสำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> สร้างระบบนิเวศสมดุลให้กับพื้นที่ ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภค สามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พื้นที่ดำเนินการไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง และช่วยลดปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝน เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของอำเภอ และจังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 	
๒. หมู่บ้านต้นแบบ “บ้านนาเจริญโมเดล”	สภาพพื้นที่	บ้านนาเจริญ ม.๑๓ ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวนประชากร ๓๒๑ คน /๗๒ ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน : นางสาวอังค์ บุตรดี
	การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน ทั้งนี้ในหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบในระดับอำเภอ การดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน มีการแบ่งประเภทงานที่สำคัญ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ด้านการบริหารจัดการ <ul style="list-style-type: none"> - บริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการ	ประเด็น	รายละเอียด
		<p>- การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็น</p> <p>๒. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ</p> <p>- มีการตั้งกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เพื่อหารายได้เสริม เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มแปรรูปข้าวเม่า ฯลฯ</p> <p>- ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านทำการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตเน้นการบริโภคในครัวเรือน หากเหลือค่อย นำมาจำหน่าย โดยมี ร.พ.บ้านผือ เป็นผู้รับซื้อผักปลอดสารพิษ</p> <p>๓. ด้านสร้างรายได้และการพัฒนาต่อยอด</p> <p>- มีการวางแผนการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดสอน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย</p> <p>- จัดทำทะเบียนผลิตภัณฑ์ และนำสินค้า OTOP วางจำหน่าย ภายนอกชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none">• ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ สาธิต ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีฐานการเรียนรู้ จำนวน ๕ ฐานที่ สำคัญ ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตปุ๋ยจาก มูลสัตว์ การปลูกผักสวนครัว การผลิตถังก๊าซธรรมชาติ(ไบโอแก๊ส) และ การผลิตอาหารเลี้ยงปลา
	ผลสำเร็จของ บ้านนาเจริญ โมเดล	<ul style="list-style-type: none">• เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง• เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทุกครัวเรือนได้ดำเนินกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้• เป็นหมู่บ้านชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน• เป็นหมู่บ้านคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ)
	รางวัลที่ได้รับ	<ul style="list-style-type: none">• พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ชุมชนชีวิต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)• พ.ศ.๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ระดับจังหวัด โดยกรมการปกครอง• พ.ศ.๒๕๖๑ ชุมชนได้รับพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน• พ.ศ.๒๕๖๑ ชนะเลิศครัวเรือนสัมมาชีพ ดีเด่น ระดับภาค

